

Pangkalahatang Mga Suporta (General Supports)

Ang mga pamahalaan ay nagtutulungan upang magdisenyo at maghatid ng mga karagdagang suporta sa komunidad. Ang mga ito ay kilala bilang Foundational Supports. Ang mga ito ay mga partikular na suporta na karagdagang sa mga pangunahing serbisyo at suportang naa-access sa pamamagitan ng National Disability Insurance Scheme (NDIS).

Ang papel-kaalaman na ito ay tungkol sa **General Supports**.

Ano ang maaaring kasama sa Mga Pangkalahatang Suporta (General Supports)?



Impormasyon at payo

Access sa may-kalidad na impormasyon at payo tungkol sa kapansanan.

Ang impormasyon tungkol sa mga suporta sa kapansanan na makukuha ng mga tao at kanilang mga pamilya/tagapag-alaga at kamag-anak, kabilang ang tulong upang mahanap at kumonekta sa mga tamang suporta para sa kanilang mga pangangailangan.



Pagbuo ng kapasidad

Para sa mga indibidwal: Pinahusay na access sa peer support na mga grupo, suporta sa paligid pagtataguyod sa sarili, kamalayan sa mga karapatan, paggawa ng desisyon, pagpapaunlad ng pamumuno, pagbuo ng relasyon at pagpapaunlad ng mga kasanayan sa buhay.

Para sa mga pamilya at tagapag-alaga: Suporta ng mga kasamahan, mga grupo at workshop sa pagiging magulang, edukasyon at pagsasanay, pagbuo ng mga kasanayan sa adbokasiya at kamalayan sa mga karapatan, pamumuno at pag-unlad ng pamilya.

Komunidad: Pagbuo ng kakayahan ng mga organisasyong pangkomunidad (tulad ng mga sporting club, arts group) at paghatid ng mga serbisyong kasama sa kapansanan at naa-access sa buong sektor o sa antas ng komunidad. Ang mga proyekto ay tumutuon sa pagbibigay ng payo at mga mapagkukunan na sumusuporta sa pantay na pag-access sa kalidad at inklusibong mga serbisyo sa komunidad para sa mga taong may kapansanan.

Para kanino ang General Supports?

Uunahin ng General Supports ang mga pangangailangan ng suporta ng mga taong may kapansanan sa ilalim ng 65, gayunpaman ang mga taong higit sa 65 ay malamang na makikinabang mula sa ilang General Supports (tulad ng impormasyon).

Ang paraan ng pagbibigay ng impormasyon at payo bilang bahagi ng General Supports ay isasaalang-alang ang iba't ibang pangangailangan ng komunidad na may kapansanan gayundin ang mga pangangailangan ng mga pamilya/tagapag-alaga at kamag-anak.

Ang General Supports ay iaayon din upang matugunan ang mga pangangailangan ng magkakaibang mga komunidad. Halimbawa, mga suporta upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan na First Nations at mga taong may kapansanan na magkakaiba ang kultura at wika, at ang LGBTIQ+SB na komunidad na may kapansanan. Maaari rin itong iayon para sa mga partikular na grupo ng mga tao, tulad ng mga taong may intelektwal na kapansanan.

Bakit kailangan natin ng General Supports?

Ang General Supports ay maaaring:

- magbigay ng kasalukuyan at naa-access na impormasyon upang mas maiugnay ang mga tao sa mga tamang suporta para sa kanila
- bigyan ng kakayahan ang mga pamilya at tagapag-alaga na suportahan ang kanilang mga miyembro ng pamilyang may kapansanan
- suportahan ang mga indibidwal na bumuo at magpanatili ng mga social network at mga koneksyon sa komunidad
- suportahan ang mga indibidwal na gumawa ng mga desisyon at itaguyod ang kanilang mga pangangailangan
- tiyaking ang mga organisasyong pangkomunidad at mga serbisyo at aktibidad na hindi pang-gobyerno ay may kagamitan upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan.

Higit pang impormasyon

Nakikipag-ugnayan kami sa mga tao tungkol sa kung ano ang dapat isama sa General Supports at kung paano ang mga ito gagana.

- Upang malaman ang higit pang **bisitahin** <https://engage.dss.gov.au/foundational-supports/>
- Maaari ka ring makipag-ugnayan **sa** [sa Foundational.Supports@dss.gov.au](mailto:sa.Foundational.Supports@dss.gov.au).